

Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả



Hộ kinh doanh Ngô Xuân Thái (phường Đê Thám, thành phố Thái Bình) luôn thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân ước tăng 9%/năm, vượt 0,4%/năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để ra, cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của giai đoạn 2011 - 2015. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp tích cực của ngành Tài chính trong việc điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Thu triệt để và kịp thời các khoản thu

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng trở lên, trong đó thu nội địa đạt trên 4.000 tỷ đồng (không tính thu tiền

sử dụng đất). Tuy nhiên, chỉ trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, tổng thu từ thuế và phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đã vượt mục tiêu đề ra trong cả giai đoạn 5 năm với số thu đạt 6.519 tỷ đồng, đạt 189,3% dự toán Bộ Tài chính, tăng 98,4% so với năm 2015, số tuyệt đối tăng 3.076 tỷ đồng. Tiếp bước đà thu vượt bậc đó, trong những năm tiếp theo, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác thu ngân sách trên địa bàn vẫn tiếp tục vượt dự toán được giao với tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 37.442,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng bình quân hơn 10%/năm. Ông Phan Hồng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Đối mới lớn nhất trong công tác thu ngân sách của ngành

Thuế trong những năm gần đây đó là tham mưu cho tỉnh thảo góp một cách thực chất và kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế; đặc biệt là tham mưu tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn, qua đó động viên các doanh nghiệp nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, ngành Thuế cũng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; đồng thời, chú trọng cải cách hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của quá trình quản lý thuế, rút ngắn số giờ nộp thuế của doanh nghiệp từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Nhờ có sự đóng góp tích cực của ngành Thuế nói

riêng và các địa phương, đơn vị trong khối tài chính nói chung, công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Tài chính ngày càng đạt được kết quả cao. Giai đoạn 2015 - 2020, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 99.900 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Điều hành chi ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả

Do thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước nên đã tạo ra nguồn lực giúp tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, từ đó tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển vững chắc. Giai đoạn 2015 - 2020, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 85.100 tỷ đồng, tăng 42% so với giai đoạn 2010 - 2015, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm gần 34%, tăng 62,1% so với giai đoạn 2010 - 2015. Hàng năm, trong dự toán ngân sách địa phương, ngành Tài chính đã chú trọng để xuất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn cho chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, thực hiện vốn khuyến nông, khuyến công, khuyến thương, đầu tư vốn xây dựng các khu công nghiệp...; trong đó, đặc biệt ưu tiên vốn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ chi cấp bách và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Giai đoạn 2015 - 2019, ngành Tài chính đã huy động các nguồn lực để thanh toán kinh phí mua gần 1.282.000 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, huy động hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chương trình nước sạch nông thôn với số tiền hơn 520 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Tài chính còn chủ động tham mưu cho tỉnh huy động tối đa nguồn vốn để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương, ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, cấp bách; đồng thời, tập trung vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho các công trình đã hoàn thành, các công trình dự kiến hoàn thành trong năm và các dự án chuyển tiếp để sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Với quan điểm xuyên suốt đó, từ đầu năm đến nay, ngành Tài chính tiếp tục coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối

cảnh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19. Bà Thái Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Mặc dù nguồn thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn nhưng trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, ngành Tài chính đã chủ động sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn vốn của trung ương và địa phương giải ngân cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm và các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Chính vì thế, từ đầu năm đến nay, tỉnh luôn nằm trong top đầu của cả nước có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, đạt hơn 70% kế hoạch được giao.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hòa chung vào không khí đó, cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Tài chính cũng như các địa phương và các cơ quan, đơn vị thuộc khối tài chính cũng đang tích cực thi đua với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo, từ đó tạo đà đưa tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

MINH HƯƠNG

ĐẾN NGÀY 25/8/2020

- Tổng thu ngân sách nhà nước (tính cả ghi thu, ghi chi) đạt hơn 12.907 tỷ đồng, đạt 80,1% dự toán, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2019;
- Tổng thu ngân sách địa phương (tính cả ghi thu, ghi chi) đạt gần 11.892 tỷ đồng, đạt 88,7% dự toán, bằng 112,1% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu nội địa đạt 56,1% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 58,2% dự toán;
- Tổng chi ngân sách địa phương (tính cả ghi thu, ghi chi) đạt gần 8.886 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 73% dự toán, chi tiêu dùng thường xuyên đạt 62% dự toán.

Giá lợn hơi giảm nhưng vẫn ở mức cao

(vt.vn) Giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước hiện giảm nhẹ từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với giữa tháng, nhưng vẫn ở mức cao.

Tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi đồng loạt giảm tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, tại Hưng Yên, thịt lợn hơi được các thương lái thu mua vào khoảng 75.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang, thành phố Hà Nội, giá thịt lợn hơi giao dịch ở mức 76.000 - 78.000 đồng/kg, giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Như vậy, hiện giá thịt lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 75.000 - 82.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại miền Trung, Tây Nguyên, thương lái thu mua thịt lợn từ 76.000 - 82.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại miền Nam, giá thịt lợn hơi dao động trong khoảng 78.000 - 82.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương hiện đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để phục vụ thị trường tết Nguyên đán sắp tới.

Để sản xuất an toàn, ổn định, ngành Nông nghiệp yêu cầu các địa phương thống kê tổng đàn và thực hiện tiêu độc, khử trùng ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh; cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc cam kết không vận chuyển, mua bán gia súc không rõ nguồn gốc; nếu phát hiện gia súc mắc bệnh chết phải khai báo để xử lý kịp thời.

Đặc biệt, các địa phương cần thường xuyên thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc để phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi.



Ảnh minh họa

Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu



Thi công nâng cấp tuyến đê biển số 8 tại địa bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là dự án chống biến đổi khí hậu đầu tiên của Quỹ Cò Oét phát triển kinh tế Á Rập tài trợ cho Việt Nam. Hiện nay, dự án được liên danh nhà thầu tích cực triển khai thi công xây lắp để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

huyện Thái Thụy nói riêng và Thái Bình nói chung, nhằm chủ động phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng do bão và nước biển dâng; bảo đảm an toàn dân sinh trong vùng, ổn định dân cư ngoài bãi ven đê thuộc khu 1 đến khu 5, thị trấn Diêm Điền. Ngoài ra, dự án còn kết hợp hình thành tuyến giao thông ven biển, đáp ứng yêu cầu cứu hộ cho tuyến đê biển vào mùa mưa bão, thúc đẩy giao thông, vận tải, du lịch phát triển, tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng đất đai ven biển huyện Thái Thụy...

Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy (đơn vị đại diện chủ đầu tư) đã tích cực triển khai thực hiện dự án. Trong đó, ngày 19/5/2020, Ban đã ký hợp đồng thi công gói

thầu xây lắp và cung cấp lắp thiết bị thuộc dự án với liên danh nhà thầu, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô, Công ty Cổ phần Nhân Bình, Công ty TNHH Nam Thái, giá trị hợp đồng gần 179 tỷ đồng, thời gian thi công 36 tháng. Sau khi hợp đồng đã được ký kết, Ban đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Mặc dù chưa có kinh phí để tạm ứng hợp đồng cho các nhà thầu nhưng do dự án đã có mặt bằng thi công, năng lực thi công của các nhà thầu khá tốt nên đến thời điểm hiện tại giá trị khối lượng xây lắp các nhà thầu đã thực hiện ước đạt khoảng 18 tỷ đồng (tương đương khoảng 10% giá trị hợp đồng đã ký).

Theo ông Nguyễn Thế Anh, chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô: Các nhà thầu đang tổ

chức thi công, xây lắp kè và nạo vét sông Ngoại Trình với chiều dài 900m (thị trấn Diêm Điền) và thi công nâng cấp tuyến đê biển số 8 với tổng chiều dài trên 5.000m. Đang trong thời điểm mùa mưa bão nên các đơn vị thi công đã đẩy nhanh xây dựng phần móng và thi công theo hình thức cuốn chiếu tại tuyến đê biển số 8, từ đó bảo đảm an toàn cho tuyến đê này trước những tác động của mưa bão. Hiện nay, tuyến đê biển số 8 đang được thi công kè lát mái đạt hơn 300m thì đã hết mặt bằng thi công; lượng cầu kiện bê tông đúc sẵn đã sản xuất tại công trường rất lớn nhưng không có mặt bằng thi công tiếp phần lát mái. Vì thế, đề nghị huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện, công tác giải phóng mặt bằng hạng mục công trình kè sông Sinh, kè sông Diêm Hộ (đoạn từ cống Diêm Điền qua Đồn Biên phòng 64 đến cảng Diêm Điền) đã thực hiện xong trong giai đoạn 2014 - 2016. Đối với hạng mục kè sông Ngoại Trình và nâng cấp tuyến đê biển số 8, Ban đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện xong công tác trích lục bản đồ giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Hiện nay, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thành phương án dự toán, đến bù để sớm có mặt bằng cho nhà thầu thi công.

TRẦN TUẤN

Từ kinh doanh một mặt hàng phân bón, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (thành phố Thái Bình) ngày càng lớn mạnh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần giúp nông dân làm giàu từ nông nghiệp.

Là doanh nghiệp chuyên về phục vụ nông nghiệp, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty luôn chủ động tìm kiếm và áp dụng các giải pháp, xây dựng các chương trình hoạt động nhằm phát huy lợi thế và khắc phục khó khăn. Bà Tạ Thị Thanh Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Trong công tác quản lý, điều hành, Công ty luôn nhận thức, vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, tiếp cận, học hỏi các mô hình liên kết 4 nhà, các mô hình ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao để đưa ra các quyết sách, chiến lược, phương án phát triển công ty phù hợp. Công ty luôn lựa chọn các sản phẩm phân bón chất lượng, có thương hiệu của các tập đoàn hóa chất để phục vụ bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, Công ty luôn đồng hành với nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua các HTX DVNN, tổ chức chính trị - xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ để ký hợp đồng tín chấp thay cho thế chấp. Qua đó, bà con nông dân có thể ứng trước phân bón và trả chậm tiền mua phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. 3 năm gần đây (2018 - 2020), mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động, thị trường phân bón cạnh tranh quyết liệt, phức tạp nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TOAN VÂN ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

giám đốc, sự đoàn kết của cán bộ, công nhân viên, các sản phẩm của Công ty luôn được bà con tin dùng và khẳng định thương hiệu tại thị trường Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận. Hàng năm, Công ty phân phối gần 100.000 tấn phân bón các loại, trong đó hỗ trợ cho phụ nữ hơn 10.000 tấn phân bón trả chậm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018, doanh thu đạt trên 660 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 450 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 70 lao động với thu nhập ổn định 7 triệu đồng/người/tháng và hàng trăm lao động thời vụ.

Một trong những đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty là mở rộng lĩnh vực sản xuất. Năm 2018, Công ty đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tại xã Vũ Lạc với diện tích hơn 6ha. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất sản xuất lúa kém hiệu quả, thường xuyên bị người dân bỏ

hoang để cải tạo sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Công ty đã quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống nhà làm việc, nhà xưởng, khu sản xuất, khu đóng gói, khu nhà kho, khu xử lý cỏ thải; nhà kính rộng 5.000m² với công nghệ tưới nước nhỏ giọt của Israel. Đây là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào rễ cây dưới dạng các giọt nước nhỏ chảy ra chậm, giúp tiết kiệm 30 - 60% lượng nước và phân bón thông thường. Việc trồng cà chua, ớt áp dụng theo một quy trình nghiêm ngặt, với quy trình "5 không": không sử dụng giống không rõ nguồn gốc, không phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng cây trồng biến đổi gen, không thuốc kích thích tăng trưởng và không thuốc trừ cỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc thâm canh rau sạch trong nhà kính tiêu chuẩn VietGAP kết hợp truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông nghiệp sạch của Công ty đã được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Vinmart.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng năm Công ty tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ như "Mái ấm tình thương", "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, vì người nghèo; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho người nghèo mỗi dịp lễ, tết; phối hợp với hội phụ nữ các cấp trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, các cháu có thành tích học tập tốt, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; phối hợp với chính quyền địa phương trao quà cho gia đình thương binh, bệnh binh nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, mỗi phần quà trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Tổng số tiền ủng hộ hàng năm trên 520 triệu đồng.

Với những thành tích đó, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân vinh dự là một trong những đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

MINH NGUYỄN



Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP của Công ty.